

ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน

ตามที่หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ หน้า ๘ ลงข่าวสรุปได้ว่า นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าจะเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) แก้ไขปัญหาผู้บริหารท้องถิ่นเรียกรับสินบนจากการบรรจุข้าราชการท้องถิ่น โดยยกเลิกการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กระทรวง ทบวง กรม มาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการท้องถิ่น และให้มีองค์กรอิสระทำหน้าที่จัดสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการ ก.กลาง ขอเรียนว่า ปัญหาผู้บริหารท้องถิ่นเรียกรับสินบนจากการบรรจุข้าราชการท้องถิ่น เป็นปัญหาที่มีการกล่าวหาว่าเกิดขึ้นใน อปท. บางแห่ง และ ก.กลาง ในฐานะที่มีอำนาจหน้าที่กำหนดกฎเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญในการหาทางแก้ไขปัญหามาโดยตลอด กล่าวคือ

๑. กรณีที่ อปท. จัดสอบแข่งขัน และบางแห่งเรียกรับสินบนจากผู้เข้าสอบแข่งขัน

กรณีนี้ ก.กลางได้กำหนดกฎเกณฑ์แก้ไขปัญหามาโดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบภาค ก. และให้ อปท. จัดสอบ ภาค ข. และภาค ค. ซึ่งให้เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ข. และ ภาค ค. ที่ อปท. จัดสอบ

๒. กรณีที่ อปท. เรียกรับสินบนจากการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ระหว่าง อปท. ไปบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น

กรณีนี้ ก.กลางได้กำหนดกฎเกณฑ์แก้ไขปัญหามาโดยห้าม อปท. ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อปท. อื่น มาบรรจุแต่งตั้ง แต่ให้ อปท. จัดสอบแข่งขันขึ้นเองหรือมีสิทธิขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กระทรวง ทบวง กรม มาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการท้องถิ่น

การกำหนดกฎเกณฑ์ของ ก.กลาง ดังกล่าวทำให้ปัญหาการเรียกรับสินบนลดลง แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสอบแข่งขันและการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ก.กลาง ได้มอบให้คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการท้องถิ่น (อ.ก.กลาง สอบแข่งขัน) ศึกษาและเสนอแนวทางปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้เหมาะสม ซึ่ง อ.ก.กลาง สอบแข่งขัน ได้ประชุมพิจารณา และมีมติให้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ในการสอบแข่งขันและการบรรจุแต่งตั้ง ดังนี้

๑. หน่วยดำเนินการสอบ ให้ อปท. หรือคณะกรรมการสอบแข่งขันท้องถิ่น (กสท.) ซึ่ง อปท. มอบให้ดำเนินการสอบแข่งขันแทน เป็นหน่วยดำเนินการสอบ โดยถือว่า กสท. นี้ เป็นหน่วยงานกลางที่จะจัดสอบแข่งขันพร้อมกันทั่วประเทศ

๒. หลักสูตรในการสอบแข่งขัน กำหนดให้หน่วยดำเนินการสอบจัดสอบทั้ง ๓ ภาค คือ ภาค ก. ภาค ข. และภาค ค.

๓. วิธีการดำเนินการสอบแข่งขัน กำหนดให้หน่วยดำเนินการสอบไม่ว่าจะเป็น อปท. หรือ กสท. ให้ดำเนินการสอบแข่งขันทั้ง ภาค ก. ภาค ข. และ ภาค ค. ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์จากเดิมที่ ภาค ก. ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กรณีการสมัครสอบแข่งขันที่ กสท. เป็นผู้ดำเนินการกำหนดให้ผู้สมัครสอบต้องเลือกกลุ่มจังหวัดที่ประสงค์จะบรรจุแต่งตั้งตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครด้วย)

๔. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กำหนดให้บัญชีผู้สอบแข่งขันมีอายุ ๒ ปี ผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะต้องบรรจุตามลำดับที่ โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดมีสิทธิเลือกบรรจุใน อปท. ได้ก็ได้ตามบัญชีรายชื่อ อปท. ที่ขอใช้บัญชีไปบรรจุแต่งตั้ง

๕ เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง จะต้องบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกัน และกำหนดให้เมื่อบรรจุแล้วห้ามโอนภายใน ๑ ปีนับจากวันบรรจุ โดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งปัจจุบันกำหนดห้ามโอนภายใน ๒ ปี แต่มีข้อยกเว้นว่า หากมีความจำเป็นสามารถขอโอนได้หากพ้นช่วงระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่บรรจุแต่งตั้ง

๖. การอนุญาตให้ใช้บัญชี

กรณี อปท. เป็นผู้ดำเนินการสอบ ให้ อปท. นั้นเป็นเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และใช้บัญชีบรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะใน อปท. ที่ดำเนินการสอบนั้น

กรณี กสธ. เป็นผู้จัดสอบสามารถบรรจุแต่งตั้งได้ภายในเขตภาคที่กำหนด

กรณี อปท. ประสงค์จะใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกระทรวง ทบวง กรม อื่นนั้น จะต้องเป็นตำแหน่งที่ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กสธ. ในเขตภาคนั้นรอการบรรจุอยู่

ซึ่ง อ.ก.กลาง สอบแข่งขัน จะได้เสนอให้ ก.กลาง พิจารณาให้ความเห็นชอบ และกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

-----

